

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.99 แข็งค่าจากวานนี้ รับดอลลาร์อ่อนค่า หลังตัวเลขแรงงานสหรัฐฯ ต่ำคาด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (5 ก.ย. 2567)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.99 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.24 บาท/ดอลลาร์

เข้านี้ เงินบาทเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากตลาดให้น้ำหนักกับตัวเลขการรับสมัครงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์มาก ขณะที่บอนด์ยีลด์ปรับตัวลดลง ทำให้ตลาดเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% หรือ 0.50%

สำหรับปัจจัยในประเทศวันนี้ จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ส.ค.67 จากกระทรวงพาณิชย์ ส่วนโฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้น ส่งผลต่อค่าเงินบาทในวงจำกัด

"บาทแข็งค่าจากเย็นวานนี้ลงมาเยอะ แต่เป็นไปตามตลาดโลก หลังดอลลาร์อ่อนค่า เนื่องจากตัวเลขรับสมัครงานของสหรัฐฯ ออกมาต่ำมาก ทำให้ตลาดลุ้นว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเท่าไร ช่วงนี้ตลาดค่อนข้างอ่อนไหว และให้น้ำหนักกับตัวเลขเศรษฐกิจเกือบทุกตัว" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.90 - 34.10 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 143.72 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 145.12 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.1078 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1054 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 34.233 บาท/ดอลลาร์

-กรมแพทองธาร ถวายสัตย์ 6 ก.ย.นี้ พร้อมแถลงนโยบาย 11 ก.ย.นี้ เผยร่างนโยบายระยะเร่งด่วนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ ดิจิทัลวอลเล็ต ยกระดับราคาสินค้าเกษตร พร้อมตุนงบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว 3 แสนล้านบาท หน่วยงานเศรษฐกิจเตรียมเสนอแผนปรับงบประมาณเพื่อใช้ลงทุนโครงการชุมชนพื้นเศรษฐกิจฐานราก หวังสร้างแรงส่งทางเศรษฐกิจมากขึ้น

-ภาคเอกชน ชี้ภารกิจเร่งด่วนรัฐบาลใหม่ "ฟื้นความเชื่อมั่น-แจกเงินดิจิทัล" อัดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจหวังรองนายก เศรษฐกิจมีอำนาจต่อรอง กกร.เตรียมส่งสมุดปกขาวก.ย.นี้ ห่วงปัญหาน้ำท่วมซ้ำเติมเศรษฐกิจ "โบริก" ประสานเสียงหุ้่นไทยขานรับ ครม.ชุดใหม่ "จัดตั้งเร็ว-ทีมเศรษฐกิจหน้าเดิม" สานต่อนโยบายจับตาถลางนโยบายสัปดาห์หน้า ลุ้นดันดัชนีแตะ 1,400 จุด

-กกร.ห่วงน้ำท่วมเศรษฐกิจสูญ 6-8 พันล้านบาท หวังปรับเป้าส่งออกโต 1.5-2.5% ดันจีดีพีปีนี้โตคงเดิม 2.2-2.7% เร่งจัดทำสมุดปกขาว นำเสนอ ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

-กรมสรรพากร อยู่ระหว่างร่างหลักการการปรับประมวลรัษฎากร เพื่อให้แพลตฟอร์มที่ขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นต่างประเทศ จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าและธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบ และ ครม.ได้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

เร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆ ไปเตรียมการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนำกลับมาเสนอ ครม.อีกครั้งในคราวต่อไป

-สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานที่เฟดให้ความสำคัญ ลดลง 237,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 7.67 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 64 โดยข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง และอาจเป็นแรงผลักดันให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (4 ส.ค.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาวะตึงตัวในตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลายลง ซึ่งทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากถึง 0.50% ในการประชุมเดือนนี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (4 ก.ย.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในการประชุมเดือนนี้ นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ในวันพุธ (4 ก.ย.) บ่งชี้ว่า หลายเขตรายงานว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจทรงตัวหรือลดลง และการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงในเขตส่วนใหญ่

-นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยในวันนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนส.ค. จาก ADP ส่วนในวันพรุ่งนี้สหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนส.ค.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้